

บทบรรณาธิการ

เตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนกับการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI

การดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN) อันประกอบไปด้วยประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีฐานการผลิตร่วมกันและสร้างอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจการค้า เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก ทั้งในแง่ของการลงทุน การบริโภคและการเดินทางโดยมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน วัตถุดิบอย่างเสรี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยในอนาคต AEC มีแนวโน้มการขยายความร่วมมือเป็น ASEAN+3 คือ เพิ่มจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ก่อนที่จะเป็น ASEAN+6 โดยเพิ่มจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยมุ่งเน้นเรื่องการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการบิน การจัดประชุมต่างๆ การแสดงนิทรรศการ ศูนย์กระจายสินค้า การคมนาคม และการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก เนื่องจากมีความรู้และความชำนาญมากมายในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก

ของประเทศไทย ทั้งนี้ หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชำนาญ ความรู้ที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการทำงานทำของประชาชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ

ในโอกาสที่วารสารปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติที่เข้าไปสู่ระดับอาเซียน โดยฐานข้อมูล ACI มีการรวบรวมฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น วารสารปัญญาภิวัฒน์จึงเป็นอีกช่องทางของอาจารย์ นักศึกษานักวิชาการ และผู้สนใจที่จะได้เผยแพร่ความรู้ที่สำคัญและเกี่ยวข้องออกสู่สาธารณะในระดับอาเซียน โดยผลงานวิชาการได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งเสริมให้วารสารปัญญาภิวัฒน์มีคุณภาพพร้อมๆ กับการยอมรับจากวงการวิชาการและสังคมยิ่งๆ ขึ้นไปจากระดับประเทศ และระดับภูมิภาคต่อไป

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

E-mail: tippapornmah@pim.ac.th